



รายงานผลการประเมิน การจัดการแข่งขันกีฬาสวัสดิการเกมส์

(กีฬาและกรีฑานักเรียนโรงเรียนสังกัดสวัสดิการกลุ่มซีลองหนองนาแขง)
(วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน – ๔ ธันวาคม ๒๕๕๘)



ศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาซีลองหนองนาแขงบุงดล้า
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศัยภูมิ เขต ๑
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

คำนำ

เอกสารเล่มนี้เป็นรายงานผลการประเมินการจัดการแข่งขันกีฬาสวัสดิการเกมส์ ปีการศึกษา 2558 ซึ่งเป็นการแข่งขันกีฬาและกรีฑานักเรียนในสังกัดสวัสดิการกลุ่มซีลอนงนาแขง จัดทำขึ้นเพื่อประเมินความสำเร็จในการจัดแข่งขันกีฬาและกรีฑานักเรียนฯ, เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการแข่งขันแข่งขันกีฬาและกรีฑานักเรียนฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง) และเพื่อศึกษาข้อบกพร่องที่ควรปรับปรุงแก้ไขในการดำเนินงานต่อไป โดยได้ประเมินผลอย่างสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดการแข่งขันกีฬาและกรีฑาที่ได้กำหนดไว้ 4 ข้อ คือ 1) เพื่อประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (สาระที่ ๓ การเคลื่อนไหว การออกกำลังกาย การเล่นเกม กีฬาไทย และกีฬาสากล) 2) เพื่อให้ให้นักเรียนในศูนย์ฯได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมทางการกีฬา 3) เพื่อสุขภาพพลานามัยของนักเรียนและเสริมสร้างความแข็งแรงของร่างกาย และ 4) เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีระหว่างครู-นักเรียนภายในศูนย์ฯโรงเรียน การประเมินครอบคลุมประเด็นสำคัญ 2 ด้าน คือ ด้านการบรรลุวัตถุประสงค์ของการจัด (ประกอบด้วยประเด็นศึกษาหรือข้อคำถาม 12 ข้อ) และด้านกระบวนการจัดการแข่งขันฯ (ประกอบด้วยประเด็นศึกษาหรือข้อคำถาม 20 ข้อ)

คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายสรุปและประเมินผลหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารนี้จะอำนวยประโยชน์ต่อคณะผู้บริหาร คณะครู คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายต่างๆ ตลอดจนนักเรียน และชุมชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องรวมถึงผู้สนใจทั่วไป และสามารถนำข้อมูลที่ได้จากการประเมินผลไปเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบการบริหารการกีฬา-นันทนาการของโรงเรียนในสังกัดสวัสดิการกลุ่มซีลอนงนาแขงอย่างเห็นผลได้เป็นอย่างดี

คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายสรุปและประเมินผล

สารบัญ

	หน้า
คำนำ	ก
คำรับรองเอกสาร	ข
บทคัดย่อ	ค
รายงานผลการประเมินการจัดการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ตการเกมส์ ปีการศึกษา 2558 (กีฬาและกรีฑานักเรียนโรงเรียนสังกัดอีสปอร์ตการกลุ่มซีลอนงนาแขง)	1
1. ความเป็นมา	1
2. วัตถุประสงค์ของการประเมิน	1
3. ความสำคัญของการประเมิน	2
4. กลุ่มเป้าหมาย	2
5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	2
6. ประเด็นการประเมิน	2
7. วิธีการประเมิน	3
8. ระดับคุณภาพและความหมายของระดับคุณภาพ	4
9. เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล	4
10. การรวบรวมข้อมูล	4
11. การวิเคราะห์ข้อมูล	5
12. เกณฑ์การแปลความหมายคะแนนเฉลี่ยและระดับความคิดเห็น	5
13. เกณฑ์ตัดสินการประเมิน	5
14. สรุปผลในภาพรวมการวิเคราะห์คะแนนความคิดเห็นและความพึงพอใจ ของคณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียนและชุมชนที่มีต่อการจัด การแข่งขันกีฬาอีสปอร์ตการเกมส์ ปีการศึกษา 2558	6
15. ปัญหาหรืออุปสรรคและข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น	13
16. เปรียบเทียบสรุปผลการประเมินการจัดการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ตการเกมส์ ปี 2554 – ปี 2558	15
ภาคผนวก	23
◆ สรุปผลการแข่งขันกีฬาและกรีฑาฯ	24
◆ โครงการแข่งขันกีฬาและกรีฑาฯ	28
◆ แบบสอบถามฯ	32
◆ ตัวอย่างแบบประเมินฯ จากกลุ่มเป้าหมาย	34
◆ ภาพถ่ายตัวอย่างการแข่งขันกีฬาและกรีฑานักเรียนฯ	36
◆ ตัวอย่างผลการวิเคราะห์คะแนนด้วยโปรแกรม Microsoft excel 2013	47
◆ รายชื่อคณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผล	50
◆ หนังสือราชการ	51

สารบัญตาราง

	หน้า
ตารางที่ 1 สรุปผลในภาพรวมการวิเคราะห์คะแนนความคิดเห็นและความพึงพอใจของคณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียนที่มีต่อการจัดการแข่งขันกีฬา สวีส์ติการเกมส์ ปีการศึกษา 2558	6
ตารางที่ 2 สรุปผลการวิเคราะห์คะแนนความคิดเห็นและความพึงพอใจของคณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียนที่มีต่อการจัดการแข่งขันกีฬา สวีส์ติการเกมส์ ปีการศึกษา 2558 (ด้านการบรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดการแข่งขันกีฬาและกรีฑา)	10
ตารางที่ 3 สรุปผลการวิเคราะห์คะแนนความคิดเห็นและความพึงพอใจของคณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียนที่มีต่อการจัดการแข่งขันกีฬา สวีส์ติการเกมส์ ปีการศึกษา 2558 (ด้านกระบวนการจัดการแข่งขันกีฬาและกรีฑา)	11
ตารางที่ 4 ตารางที่ 4 ตารางเปรียบเทียบ <u>ภาพรวม</u> ผลการจัดการแข่งขันกีฬาและกรีฑานักเรียนโรงเรียนสังกัดสวีส์ติการกลุ่มซีลอนองนาแขง (สวีส์ติการเกมส์) สพป.ชย.1 ตั้งแต่ปี 2554 — ปี 2558	15
ตารางที่ 5 ตารางที่ 5 ตารางเปรียบเทียบผลการจัดการแข่งขันกีฬาและกรีฑานักเรียนโรงเรียนสังกัดสวีส์ติการกลุ่มซีลอนองนาแขง (สวีส์ติการเกมส์) สพป.ชย.1 ตั้งแต่ปี 2554 — ปี 2558	16

คำรับรองเอกสาร

ข้าพเจ้า นายสมาน สุขจำนงค์ ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนโนนหัวน้ำไหล ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาสวัสดิการเกมส์ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ พร้อมด้วย นายสมศักดิ์ ไตรสูงเนิน ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดละลม และประธานสวัสดิการกลุ่มซีลองหนองนาแซง และนายนพดล มาชานนท์ ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนหนองนาแซงวิทยา และประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาซีลองหนองนาแซงบุงคล้า ปฏิบัติหน้าที่กรรมการเลขาธิการการแข่งขันกีฬาสวัสดิการเกมส์ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ซึ่งเป็นการแข่งขันกีฬาและกรีฑานักเรียนในโรงเรียนสังกัดกลุ่มสวัสดิการซีลองหนองนาแซง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ร่วมกันตรวจพิจารณาเอกสาร “รายงานผลการประเมินการจัดการแข่งขันกีฬาสวัสดิการเกมส์ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ (กีฬาและกรีฑานักเรียนโรงเรียนสังกัดสวัสดิการกลุ่มซีลองหนองนาแซง)” ซึ่งจัดทำโดยคณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายประเมินผลแล้ว ขอรับรองว่าเป็นเอกสารที่เกิดจากการดำเนินงานด้วยกระบวนการที่ถูกต้อง สมบูรณ์ สามารถใช้ผลของการศึกษาเป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดการแข่งขันกีฬาในปีต่อไปได้เป็นอย่างดี ขอขอบคุณคณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายประเมินผลทุกคนที่ได้เสียสละกำลังความสามารถและเวลาอันมีค่าร่วมกันประเมินผลการจัดฯ ตั้งแต่เริ่มต้นจนสำเร็จลงได้ด้วยดี และขอขอบคุณกลุ่มเป้าหมายทุกคนที่กรุณาตอบแบบสอบถามฯ ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนที่ส่งเสริมให้การดำเนินงานครั้งนี้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์อย่างดียิ่งเยี่ยม จึงสมควรได้รับการรับรองและขอบคุณไว้ ณ ที่นี้


(ลงชื่อ)



(นายสมศักดิ์ ไตรสูงเนิน)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดละลม
ประธานสวัสดิการกลุ่มซีลองหนองนาแซง

(ลงชื่อ)



(นายนพดล มาชานนท์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองนาแซงวิทยา
ประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาซีลองหนองนาแซงบุงคล้า
และกรรมการเลขาธิการจัดการแข่งขันกีฬาสวัสดิการเกมส์

(ลงชื่อ)



(นายชยพล แก้วสารภูมิ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวขาว
รองประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาซีลองหนองนาแซงบุงคล้า

บทคัดย่อ

เอกสารเรื่อง รายงานผลการประเมินการจัดการแข่งขันกีฬาสวัสดิการเกมส์ ปีการศึกษา 2558 (กีฬาและกรีฑานักเรียนโรงเรียนสังกัดสวัสดิการกลุ่มซีลองหนองนาแซง)” นี้ เป็นรายงานการวิจัยเชิงสำรวจซึ่งดำเนินงานโดยคณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผลในการแข่งขันกีฬาและกรีฑานักเรียนฯ กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้องในโรงเรียนสังกัดสวัสดิการกลุ่มซีลองหนองนาแซง จำนวน 146 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ แบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม Microsoft excel 2013 โดยศึกษาด้วยค่าสถิติพื้นฐานได้แก่ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่าเฉลี่ยร้อยละ (Percentage) ปรากฏผลการศึกษาดังต่อไปนี้

1. ผลการวิเคราะห์คะแนนความคิดเห็นและความพึงพอใจของคณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียนและชุมชนที่มีต่อการจัดการแข่งขันกีฬาและกรีฑานักเรียนโรงเรียนสังกัดสวัสดิการกลุ่มซีลองหนองนาแซง ปีการศึกษา 2558 ในภาพรวมทั้งหมด คือ ด้านการบรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดการแข่งขันกีฬาและกรีฑาและด้านกระบวนการจัดการแข่งขันกีฬาและกรีฑาฯ พบว่า มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี บรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดฯ ที่กำหนดไว้ทุกข้อ โดยมีคะแนนเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ **4.39** (หรือคิดเป็นร้อยละ **87.05**) และ **0.79** ตามลำดับ มีผู้ตอบแบบสอบถามที่มีคะแนนในระดับดีขึ้นไป (3.51—5.00) จำนวน 135 คน จากผู้ตอบแบบประเมินทั้งหมดจำนวน 146 คน คิดเป็นร้อยละ 92.47

2. ผลการวิเคราะห์คะแนนความคิดเห็นและความพึงพอใจของคณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียนและชุมชนที่มีต่อการจัดการแข่งขันกีฬาและกรีฑานักเรียนโรงเรียนสังกัดสวัสดิการกลุ่มซีลองหนองนาแซง ปีการศึกษา 2558 เฉพาะด้านการบรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดการแข่งขันกีฬาและกรีฑา ในภาพรวม พบว่า มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี บรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดฯ ที่กำหนดไว้ทุกข้อ คือ มีคะแนนเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 4.44 (หรือคิดเป็นร้อยละ 87.87 และ 0.78 ตามลำดับ มีผู้ตอบแบบสอบถามที่มีคะแนนในระดับดีขึ้นไป (3.51—5.00) จำนวน 140 คน จากกลุ่มเป้าหมายที่ตอบแบบประเมินทั้งหมดจำนวน 146 คน คิดเป็นร้อยละ 95.89

3. ผลการวิเคราะห์คะแนนความคิดเห็นและความพึงพอใจของคณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียนที่มีต่อการจัดการแข่งขันกีฬาและกรีฑานักเรียนโรงเรียนสังกัดสวัสดิการกลุ่มซีลองหนองนาแซง ปีการศึกษา 2558 ในด้านกระบวนการจัดการแข่งขันกีฬาและกรีฑาฯ ในภาพรวม พบว่า มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี คือ มีคะแนนเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 4.39 และ 0.79 ตามลำดับ มีผู้ตอบแบบสอบถามที่มีคะแนนในระดับดีขึ้นไป (3.51—5.00) จำนวน 137 คน จากกลุ่มเป้าหมายที่ตอบแบบประเมินทั้งหมดจำนวน 146 คน คิดเป็นร้อยละ 93.84

4. ผลการเปรียบเทียบการจัดการแข่งขันกีฬากับปี 2557 พบว่าผลการประเมินในภาพรวมทั้งหมด (ด้านการบรรลุวัตถุประสงค์ฯ และด้านกระบวนการจัดการแข่งขันฯ) มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 0.13 หรือร้อยละ 2.6 (ปี 2557 เท่ากับ 4.26 ปี 2558 เท่ากับ 4.39) โดยแยกเป็นด้านการบรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดการแข่งขันกีฬาและกรีฑาฯ เพิ่มขึ้น 0.13 หรือร้อยละ 2.6 และด้านกระบวนการจัดการแข่งขันกีฬาและกรีฑาฯ เพิ่มขึ้น 0.18 หรือร้อยละ 3.6

อนึ่ง ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่มีคะแนนในระดับดีขึ้น (คะแนนเฉลี่ย 3.51 – 5.00) เพิ่มขึ้นจากปี 2557 (ร้อยละ 90.08) ร้อยละ 2.39 (ร้อยละ 92.47)

7. การสรุปปัญหาหรืออุปสรรคและข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น ได้จัดเป็น 5 ด้าน ประกอบด้วยปัญหาหรืออุปสรรคด้านนักกีฬา ด้านสนาม ด้านกรรมการ ด้านการบริหารจัดการแข่งขันและข้อเสนอแนะหรือข้อคิดเห็นเพื่อการพัฒนา